

4/2550

รองนายกฯ โฆสิต เร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา และร่วมกันคิดแก้ปัญหาชุมชน โดยประชาชนในชุมชน และให้จังหวัดและอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการแก้ปัญหาหลักของชุมชน สำหรับปีงบประมาณ 2550 ให้กระจายเงินสู่ชุมชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2550

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดให้ประสบความสำเร็จ ผู้มีหน้าที่ดำเนินงานต้องยึดหลักการสำคัญในการทำงาน 3 ประการ คือ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการบริหารจัดการที่ดี และการยึดแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ซึ่งมี 5 แผนงานที่สำคัญ คือ แผนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน แผนงานการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน แผนงานส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ และแผนงานบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การพัฒนาประเทศในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา อยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชน ยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะเปลี่ยนการจัดทำแผนชุมชนจากการให้ชุมชนเสนอความต้องการมาเป็นการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาชุมชน โดยประชาชนในชุมชนร่วมกันคิดว่าตนเองจะมีส่วนแก้ไขปัญหายังไง แทนการเสนอความต้องการ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจะสนับสนุนการเชื่อมโยงความคิดของชุมชนให้เป็นส่วนสำคัญของแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสนับสนุนบทบาทของจังหวัด อำเภอในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ความคิดของชุมชน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาชุมชนที่รวดเร็วและได้ผลยิ่งขึ้น

ส่วนความเร่งด่วนของปัญหาพื้นฐานของชุมชนที่ยุทธศาสตร์ “อยู่ดีมีสุข” เห็นควรสนับสนุนให้ใช้วิธีระดมความคิดของภาคประชาสังคม ได้แก่ ปัญหาความยากจน (อาชีพและการพึ่งตนเอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน และปัญหาการดูแลประชาชนผู้ที่ถูกทอดทิ้งหรือควรได้รับการสงเคราะห์

นายโฆสิต กล่าวว่า สำหรับกลไกการดำเนินงานนั้น ขอให้จังหวัดและอำเภอเป็นหน่วยหลักในการสนับสนุนการแก้ปัญหาหลักของชุมชน โดยสนับสนุนความคิดของชุมชนและความเชื่อมโยงระหว่างชุมชน

กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาหลักของชุมชนตามแนวความคิดของประชาชน ซึ่งอำเภอควรจะ
อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนใด เพื่ออะไร เป็นจำนวนเท่าไรได้อย่างมี
เหตุผล และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจในขั้นสุดท้าย

“สำหรับการกระจายเงินลงชุมชนนั้น ขอให้ทุกจังหวัดรีบดำเนินการกระจายเงินปีงบประมาณ
2550 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2550 สำหรับแผนและข้อเสนองบประมาณ ตามยุทธศาสตร์
ประชาชนอยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ปี 2551 ขอให้จังหวัดส่งข้อเสนอให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายในกลางเดือนมิถุนายน 2550” นายโฆสิต กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปติดตามงานของจังหวัดนครพนม สกลนคร
มุกดาหาร อานาจเจริญ กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ณ ศาลากลาง จังหวัดนครพนม
และติดตามงานของจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม อุรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย นครราชสีมา
ชัยภูมิ และสุรินทร์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา

9 พฤษภาคม 2550